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สวัสดีค่ะเพื่อนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบกันอีกเช่นเคยนะคะ
สำหรับสัปดาห์นี้ดิฉันจะได้นำเรื่องเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38
ค.(2) ตำแหน่งนิติกร มาฝากกันดังนี้ค่ะ

 จากการที่ ก.ค.ศ.ได้ประกาศ กฎ
ก.ค.ศ.ว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของบุคลากรทางการศึกษา ในสายงานนิติการ พ.ศ.2553
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.5/ว9 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2553
และกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ในสายงานนิติการ
ให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (เงิน พ.ต.ก.) จำแนกได้เป็น 2 กรณี คือ กรณีที่ 1
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงิน พ.ต.ก.(ครั้งแรก) และกรณีที่ 2
หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งนิติกรให้ได้รับเงิน พ.ต.ก.ในอัตราที่สูงขึ้นตามระดับตำแหน่ง
โดยผู้ที่จะเสนอขอรับเงิน พ.ต.ก.จะต้องได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่
ก.ค.ศ.กำหนดและผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งที่ผ่านมา
ก.ค.ศ.พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก.รวม 54 ราย เป็นนิติกรชำนาญการจำนวน 20 ราย (รับเงิน
พ.ต.ก.ในอัตรา 4,500 บาทต่อเดือน) และนิติกรชำนาญการพิเศษจำนวน 34 ราย (รับเงิน พ.ต.ก.ในอัตรา 6,000
บาทต่อเดือน)

 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ก.ค.ศ.ได้อนุมัติให้นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก.จำนวน 14 ราย
เป็นนิติกรชำนาญการจำนวน 3 ราย ได้แก่ 1.นางปฤษณา อรรถเวทิน สพม.เขต 33 2.นายนุกูล สุจริตจันทร์
สพป.ลพบุรี เขต 2 3.นายอัครเดช คงทรัพย์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก.ในอัตรา 4,500
บาทต่อเดือน นิติกรชำนาญการพิเศษจำนวน 11 ราย ได้แก่ 1.นายอภิสิทธิ์ สัตยมาศ สพป.ยะลา เขต 3
2.นายจิระเดช อรุโณทัยสกุล สพป.สงขลา เขต 1 3.นายสมศักดิ์ เข็มทอง สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 4.นายสราวุธ
ม่วงทอง สพป.แพร่ เขต 1 5.น.ส.ปภัสณา โนมพรรณ สพป.ยะลา เขต 3 6.นายชนินทร์ เชาวรักษ์ สพป.กาญจนบุรี
เขต 1 7.นายเจริญ คุณยศยิ่ง สพป.เชียงราย เขต 3 8.นางบัวพันธ์ แทบทาม สพป.สิงห์บุรี 9.นายประเทือง
จันทร์เดช สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 10.นายธัชชัยโสตขวัญฟ้า สพม.เขต 32 11.นายทักษ์ คงเจริญ สพป.กาฬสินธุ์ เขต
1 ให้ได้รับเงิน พ.ต.ก.ในอัตรา 6,000 บาทต่อเดือน

 สำนักงาน ก.ค.ศ.ขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้ และในโอกาสต่อไปคงมีการอนุมัติ
ให้นิติกรได้รับเงิน พ.ต.ก.เพิ่มขึ้นอีกซึ่งจะเป็น ระดับใดบ้างนั้นดิฉันจะนำมาบอกกล่าวให้ได้ทราบ ในโอกาสต่อไป
แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะ
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http://www.matichon.co.th

